

นสพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทย



ไทยรัก

ปีที่ 57 ฉบับที่ 17727 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท

น.อีสานจับมือ "รับตรง" ไม่ใช่ผลเอเน็ค

● ภาคเหนือรวมกลุ่มเฟ้นนศ. ● คณะทำงาน ทปอ.วอนคัดเด็กหลากหลาย

จากการที่นายจตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มีข้อเสนอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทบทวนการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ให้มีข้อสอบอัตนัยด้วยนั้น รศ.ดร. สมศักดิ์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการให้คะแนนข้อสอบอัตนัยของกรรมการแต่ละคน ตนเห็นว่าควรใช้ข้อสอบปรนัยในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไปก่อน เพราะทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความยุติธรรมในการคัดเลือกเป็นหลัก แต่หากในอนาคตพบมีกระบวนการตรวจข้อสอบอัตนัยที่ดีให้ความมั่นใจได้ ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนนโยบายในการรับตรงของ มข.นั้น มข.จะเปิดรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงประมาณ 50% และในปี 2549 มข. รับตรงโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และเอเน็ค เป็นส่วนประกอบ ซึ่งกว่าจะผู้ผลก็ส่งเข้า ในขณะที่มหาวิทยาลัยแบบภาคอีสานจัดสอบรับตรงเองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2548 ทำให้ มข.รับนักศึกษาได้ไม่ครบตามจำนวน เพราะมีระยะเวลาเป็นอุปสรรคซึ่งมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯที่รับตรงโดยรอผลเอเน็คและเอเน็ตที่ประทับภาคเดียวกัน ดังนั้น ปีนี้ มข.และมหาวิทยาลัยในแถบภาคอีสานจะจัดสอบเองตั้งแต่ช่วงปลายปี โดยไม่ใช้คะแนนเอเน็คและเอเน็ต โดยกำหนดปฏิทินการสอบและรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน ด้าน ส.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังคสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า แนวทางการรับตรงนั้น มช.คงต้องหารือกับมหาวิทยาลัยในแถบภาคเหนือ อ แห่ง ได้แก่ มช. มแม่ฟ้าหลวง มนเรศวร ม.พายัพ ม.ฟาร์อีสเทิร์น และ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งเคยจัดสอบรับตรงร่วมกันในปีที่ผ่านมา ก่อนเพื่อกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกให้สอดคล้องกับมติ ทปอ. และจะดำเนินการรับตรงให้เสร็จก่อนการจัดสอบแอดมิชชันกลางเดือน เม.ย. 50แน่นอน ส่วน รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดระบบรับตรงและระบบแอดมิชชันของ ทปอ. กล่าวว่า เห็นด้วยกับการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยในภาครับตรง เพื่อให้มีการสมัครที่เดียวกัน ใช้ข้อสอบเดียวกัน แต่การรับตรงควรเปิดโอกาสให้เด็กในภูมิภาคอื่นๆ ได้ร่วมตัวคัดเลือกด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ส่วนการรับตรงโดยไม่ใช้ผลสอบเอเน็คนั้น ทปอ.ก็ไม่ได้บังคับ เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ใช้คะแนนเอเน็ค เพื่อให้เด็กนักเรียนจะได้ไม่ต้องสอบหลายครั้ง.